

Tiểu Bang California

DỰ LUẬT 1

ỦNG HỘ: Tu chỉnh hiến pháp California để bao gồm quyền tự do sinh sản của con người, bao gồm quyền chọn có phá thai và sử dụng các biện pháp tránh thai hay không. Đây là việc chăm sóc y tế thiết yếu và là quyền căn bản phải được bảo vệ khỏi sự ảnh hưởng của chính trị.

TRUNG LẬP DỰ LUẬT 26

TRUNG LẬP: Mở rộng các lựa chọn đánh bạc trực tiếp bao gồm cá độ thể thao, đồ xúc xắc, và máy kéo ở các sòng bạc ở các bộ lạc (khi quy định ở bộ lạc cho phép) và cá độ thể thao ở các trường đua. Tạo nguồn thu cho các chi phí quy định, giúp những người nghiện cờ bạc, và quỹ chung của tiểu bang. Được các cộng đồng bộ lạc ủng hộ.

TRUNG LẬP DỰ LUẬT 27

TRUNG LẬP: Cấp giấy phép cho bộ lạc và các công ty đánh bạc lớn cung cấp dịch vụ cá độ thể thao trên Internet và máy cầm tay. Tạo nguồn thu cho các chi phí quy định và giải quyết vấn đề vô gia cư. Tăng nguy cơ xảy ra cờ bạc khi chưa đủ tuổi và nghiện cờ bạc. Các cộng đồng bộ lạc có ý kiến khác nhau về vấn đề này.

DỰ LUẬT 29

ỦNG HỘ: Đòi hỏi các phòng mạch lọc máu đáp ứng các yêu cầu mới về nhân viên làm việc tại chỗ, báo cáo với tiểu bang, và tiết lộ quyền sở hữu của các phòng mạch này. Cải thiện độ an toàn và chất lượng chăm sóc bệnh nhân, tăng độ minh bạch về tài chính, và cấm các phòng mạch kỳ thị bệnh nhân dựa trên phương pháp chi trả.

DỰ LUẬT 28

ỦNG HỘ: Đòi hỏi tiểu bang cung cấp nguồn ngân quỹ tối thiểu cho giáo dục nghệ thuật trong các trường công từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) mà không tăng thuế. Không đủ ngân quỹ, các trường công không coi trọng việc cho học sinh được học môn nghệ thuật, ngay cả khi hệ thống các trường Cal State và University of California đòi hỏi việc dạy nghệ thuật khi xét tuyển sinh viên

DỰ LUẬT 30

ỦNG HỘ: Giảm khí thải nhà kính bằng cách tăng thuế cho triệu phú và dùng nguồn thu này để hỗ trợ mua xe không có khí thải và lắp đặt các trạm sạc xe, đặc biệt là ở các cộng đồng lợi tức thấp và cộng đồng người da màu. Cũng chi trả cho việc tuyển dụng và huấn luyện lính cứu hỏa.

DỰ LUẬT 31

ỦNG HỘ: Trưng cầu ý dân cho cử tri có lựa chọn giữ nguyên (phiếu “thuận”) hoặc lật lại (phiếu “chống”) luật của tiểu bang năm 2020 cấm bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị, được thực thi bởi khoản phạt \$250 cho mỗi lần vi phạm của những người bán lẻ có giấy phép. Những công ty thuốc lá dùng thuốc lá có hương vị để nhắm vào người trẻ tuổi và các cộng đồng da màu, dẫn tới nghiện ngập, bệnh tật, và tăng nguy cơ tử vong.

Quận Los Angeles

PHƯƠNG SÁCH A

ỦNG HỘ: Cho Ban Giám Sát Viên của quận thẩm quyền bãi nhiệm cảnh sát trưởng được quận bầu ra khi “có lý do tốt”, như vi phạm luật liên quan đến bốn phạm của cảnh sát trưởng, bỏ bê công việc, sử dụng ngân quỹ sai quy định, hoặc can thiệp vào một cuộc điều tra. Có những cảnh sát trưởng tiền nhiệm đã bị buộc tội và được tòa tuyên tội hình sự. Đây là công cụ quan trọng để một cảnh sát trưởng phải chịu trách nhiệm. Điều này sẽ áp dụng cho mọi cảnh sát trưởng từ nay trở đi.

PHƯƠNG SÁCH C

ỦNG HỘ: Thiết lập một loại thuế mới cho những doanh nghiệp trồng và bán cần sa trong các khu vực chưa được hợp nhất vào quận. Những doanh nghiệp này hiện bị cấm nhưng sẽ được hợp pháp và cấp phép bắt đầu từ năm 2023. Sau khi họ được hợp pháp, nguồn thu thuế là cần thiết để có quy định cho họ và đảm bảo độ an toàn của sản phẩm.

Thành Phố Los Angeles

DỰ LUẬT LH

ỦNG HỘ: Cho thành phố quyền phát triển thêm tới 5,000 căn cho thuê lợi tức thấp trong mỗi 15 hội đồng khu học chánh của thành phố, hoặc thêm tới tổng số 75,000 căn. Cần thiết để giải quyết vấn đề chi phí sinh sống cao, thiếu nhà ở có giá phải chăng, và tình trạng vô gia cư trong thành phố.

DỰ LUẬT SP

ỦNG HỘ: Đánh thuế “cải thiện lô đất” để hình thành, cải thiện, và vận hành các công viên và trung tâm giải trí. Cần thiết bởi vì người dân Los Angeles, đặc biệt là các cộng đồng da màu lợi tức thấp, không có đủ điều kiện để vào các công viên, và chương trình hiện tại đang cấp quỹ cho các công viên và các trung tâm giải trí sẽ hết hạn vào năm 2026.

PHƯƠNG SÁCH ULA

ỦNG HỘ: Tạo một chương trình cấp quỹ hàng năm về lâu dài cho nhà ở giá phải chăng và ngăn chặn tình trạng vô gia cư, được cấp quỹ qua khoản thuế một lần khi bán bất động sản giá trị cao (trên 5 triệu Mỹ Kim). Cần thiết để giải quyết vấn đề chi phí sinh sống cao, thiếu nhà ở có giá phải chăng, và tình trạng vô gia cư trong thành phố.

Khu Học Chánh LA Community College

PHƯƠNG SÁCH LA

ỦNG HỘ: Đánh thuế chủ nhà và chủ bất động sản kinh doanh \$25 cho mỗi \$100,000 giá trị bất động sản được thẩm định để tài trợ 5.3 tỷ Mỹ Kim trái phiếu chính phủ cho hệ thống đại học cộng đồng của LA. Các khoản ngân quỹ này sẽ được dùng để sửa chữa các phòng học, tòa nhà, và thiết bị cũ, như loại bỏ chất asbestos và nơi ẩm mốc, và phát triển nhà cho sinh viên và nhân viên.

Ad paid for by AAPI Equity Alliance, 905 E 8th St, Los Angeles. Additional information available at ethics.lacity.org.